

Thanh Trị, ngày 06 tháng 6 năm 2018

Số: 175/BC-VKS

BÁO CÁO
CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRỊ
VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT TẠI KỲ HỌP THỨ 6, HĐND HUYỆN KHÓA XI

- Căn cứ Điều 10 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
- Căn cứ tình hình, kết quả tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ở địa phương;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trị báo cáo trước kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH VI PHẠM VÀ TỘI PHẠM HÌNH SỰ:

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kiểm sát cho thấy tình hình diễn biến tội phạm trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả thống kê tội phạm từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 05 năm 2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 15 vụ/ 06 bị can (tăng 04 vụ). Lượng án phát sinh chủ yếu ở lĩnh vực về xâm phạm sở hữu và trật tự an toàn xã hội. Đáng chú ý là tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện trong thời gian qua có xu hướng tăng, đa số các vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở các vùng nông thôn, do thời gian gần đây giao thông ở các vùng nông thôn được thông thoáng, lộ nông thôn liên các thôn xã, thuận lợi cho bà con đi lại, tuy nhiên tội phạm đã lợi dụng tâm lý người dân còn rất chủ quan, để tài sản nhưng không có canh coi cẩn thận, nhất là xe mô tô, đây là loại phương tiện phổ biến nhất hiện nay, người dân thường hay để bên đường, bờ ruộng...bọn tội phạm đã lợi dụng chiếm đoạt, điều này đã làm cho ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân vùng nông thôn.

Nguyên nhân tình hình tội phạm diễn biến như trên chủ yếu là do bọn tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi; Ý thức về quản lý tài sản cá nhân của người dân còn rất chủ quan, sơ hở. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật chưa thực sự phát huy hiệu quả. Công tác quản lý, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương chưa được quan tâm thường xuyên.

- Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính:

Nhìn chung số lượng thụ lý các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính...trong 06 tháng đầu năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 10 vụ việc - 274/264 vụ, việc), trong đó nổi bật là án hôn nhân gia đình ngày càng tăng, chiếm 57,2% (157/274) lượng án phát sinh.

Tình hình tranh chấp dân sự diễn ra trên địa bàn huyện ngày càng đa dạng và phức tạp, số lượng tranh chấp dân sự có liên quan đến tài sản, đất đai ngày gia tăng.

Bên cạnh đó, các vụ kiện về hôn nhân gia đình cũng tăng cao, các đương sự không chỉ yêu cầu giải quyết tranh chấp ly hôn, quyền nuôi con mà còn tranh chấp tài sản sau ly hôn ngày càng tăng. Đối với các vụ kiện hành chính, kinh doanh thương mại trên địa bàn có xu hướng giảm so với cùng kỳ các tranh chấp của đương sự không phức tạp.

Nguyên nhân là do người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế, trước đây việc mua bán đất chỉ làm giấy viết tay chứ không đến cơ quan chức năng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đến nay khi giá đất tăng có nhiều thay đổi thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn; Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số trường hợp còn chưa đúng quy trình, không chính xác dẫn đến tranh chấp.

II. CÁC MẶT CÔNG TÁC KIỂM SÁT:

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:

- Từ tháng 01 năm 2018 đến nay cơ quan điều tra thụ lý tổng số 23 tin báo, tố giác tội phạm. Kết quả đã xác minh phân loại xử lý 15 tin (khởi tố vụ án 11 tin, ra QĐ không khởi tố vụ án 03 tin, tạm đình chỉ 01 tin). Hiện còn tồn 08 tin.

- Về công tác kiểm sát điều tra 6 tháng đầu năm 2018 cơ quan điều tra công an huyện Thạnh Trị đã khởi tố mới 11 vụ/ 06 bị can, án cũ chuyển sang 10 vụ/ 03 bị can, phục hồi điều tra 09 vụ/ 01 bị can. Tổng số cơ quan điều tra thụ lý là 30 vụ/ 10 bị can. Cơ quan điều tra đã hoàn thành hồ sơ đề nghị truy tố 05 vụ/ 05 bị can, ra quyết định tạm đình chỉ 12 vụ/ 00 bị can; đình chỉ 10 vụ/ 02 bị can. Hiện còn tồn 03 vụ/ 03 bị can.

- **Về trách nhiệm của Viện kiểm sát:** Trong 06 tháng đầu năm Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị đã thụ lý 06 vụ/ 06 bị can. Kết quả đã ra quyết định truy tố 04 vụ/ 04 bị can, hiện còn tồn: 02 vụ/ 02 bị can. Các trường hợp Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

Do làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nên các trường hợp khởi tố đều có đầy đủ căn cứ để xử lý, không để xảy ra trường hợp trả điều tra bổ sung, oan sai, phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội.

- **Công tác kiểm sát xét xử hình sự:** Toà án đã thụ lý 07 vụ/ 08 bị cáo. Kết quả Toà án đã đưa ra xét xử 07 vụ/ 08 bị cáo. Hiện không còn tồn.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương và công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị Quyết 49 của Bộ chính trị, đơn vị đã phối hợp với công an và tòa án chọn 02 vụ án điển, xét xử rút kinh nghiệm 01 vụ/ 01 bị cáo.

- Công tác kiểm sát giam giữ:

Về tạm giữ: Trong 6 tháng đầu năm 2018 cơ quan điều tra đã tạm giữ 01 trường hợp. Kết quả giải quyết chuyển tạm giam 01 trường hợp, hiện không còn tồn.

Về tạm giam: Tổng số 09 bị can (số cũ 05 bị can, số mới 04 bị can). Kết quả giải quyết 07 trường hợp, hiện còn tồn 02 trường hợp.

Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam được đơn vị quan tâm, đảm bảo các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra đều có căn cứ, đúng

pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm đơn vị đã kiểm sát toàn diện nhà tạm giữ công an huyện Thạnh Trị 02 cuộc đã ban hành kết luận bằng văn bản.

2. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính kinh doanh thương mại và hôn nhân gia đình:

Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình:

- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát 244 vụ, việc, Tòa án đã giải quyết: 152 vụ, việc.
- Hiện còn: 92 vụ, việc.

Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:

- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát 01 vụ. Tòa án đã giải quyết: 0. Hiện còn: 01 vụ.

Trong 06 tháng đầu năm đã ban hành 02 báo cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 02 kiến nghị đối với cơ quan Tòa án; xét xử rút kinh nghiệm 02 vụ án dân sự.

3. Công tác kiểm sát thi hành án

Thi hành án hình sự: Tòa án ra quyết định đưa đi thi hành án phạt tù 04 bị án, số bị án cũ 04 bị án. Kết quả giải quyết 04 bị án - đưa đi thi hành án phạt tù. Hiện không còn tồn.

Trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo đối với 02 thị trấn đã ban hành kết luận và kiến nghị.

Về thi hành án dân sự: Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật Thi hành án dân sự, đảm bảo cho bản án có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành đầy đủ và kịp thời, tăng cường hoạt động kiểm sát, nhất là việc phân loại án có điều kiện, không có điều kiện thi hành. Trong 06 tháng đầu năm đã kiểm sát tổng số 715 việc/ 103.494.466.000 đồng, đã ra quyết định thi hành án: 268 việc/ 1.674.620.000 đồng. Hiện còn 447 việc/ 84.115.156.000 đồng, trong đó có điều kiện thi hành án là 372 việc/ 80.952.368.000 đồng, chưa có điều kiện 75 việc/ 3.162.788.000 đồng.

- Trong 06 tháng đầu năm đơn vị đã kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự 01 cuộc đã ban hành kết luận và kiến nghị.

- KSV tham gia 100% các trường hợp cưỡng chế. Lập phiếu kiểm sát 100% các quyết định thi hành án; Lập hồ sơ kiểm sát 100% các trường hợp cưỡng chế, đình chỉ, trả đơn, hoãn...đều đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

4/ Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Về công tác tiếp công dân: Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị luôn duy trì tốt công tác tiếp dân thường xuyên. Ngoài ra định kỳ hàng tháng lãnh đạo đơn vị tiếp công dân tập trung theo lịch của UBND huyện 2 lần.

Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận tổng số 06 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, sau khi xem xét nội dung yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân xét thấy không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân đến các cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết.

Về công tác tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm nhận 06 đơn, đã chuyển cơ quan Chi cục thi hành án dân sự giải quyết theo thẩm quyền 05 đơn, chuyển cơ quan CSĐT công an huyện Thạnh Trị 01 đơn.

III/ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh trong Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 08/01/2018, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và chương trình công

tác của đơn vị trên cơ sở đó đơn vị phấn đấu làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức, cán bộ. Đảm bảo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm nhằm thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”

Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Ngành, về cải cách tư pháp, và công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện trên cơ sở thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của ngành và của địa phương.

IV/- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND, Kế hoạch về nhiệm vụ công tác của ngành và của đơn vị đề ra, trong 06 tháng cuối năm 2018 đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phối hợp với cơ quan điều tra thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cần tập trung vào công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”

2. Tăng cường công tác kiểm sát, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo xử lý hơn tốt lượng tin báo phát sinh. Thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 06 ngày 02/8/2013 của BCA-BQP-BTC-NNPTNT-VKSTC về hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

3. Kiểm sát chặt chẽ các quyết định khởi tố vụ án, xem xét thận trọng trong việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, đảm bảo các quyết định khởi tố đều có căn cứ đúng pháp luật, không làm oan cũng không bỏ lọt tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra khởi tố, bắt, giam, giữ oan sai, đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội.

4. Nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử lập hồ sơ vụ án, đảm bảo về chứng cứ cũng như thủ tục tố tụng không để xảy ra chuyên đề trả điều tra bổ sung, chuyên đề đình chỉ vì lý do không phạm tội và Tòa tuyên không phạm tội. Tăng cường tiến độ giải quyết án như kế hoạch đã đề ra. Chủ động phối hợp với Công an, Tòa án trong việc chọn án điểm, án rút gọn, xét xử lưu động, tổ chức tốt các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên Tòa.

5. Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đảm bảo các trường hợp tạm giữ, tạm giam phải có căn cứ, đúng pháp luật, thường xuyên kiểm sát nhà tạm giữ theo quy chế của ngành.

6. Tiếp tục quan tâm chặt chẽ đối với công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính, kinh tế và giải quyết

khieu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; làm tốt công tác kháng nghị án dân sự, hành chính theo yêu cầu của ngành.

7. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự đặc biệt là việc cưỡng chế thi hành án.

8. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc công tác thống kê và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chấp hành nghiêm Quy chế thông tin, báo cáo và quản lý trong Ngành. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và công tác xây dựng Ngành. Tiếp tục chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để rèn luyện, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cho CB, Kiểm sát viên.

9. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị. Thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện KSND Tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND.

Trên đây là báo cáo công tác 06 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 của Viện KSND huyện Thạnh Trị, xin báo cáo trước HĐND huyện Thạnh Trị, kỳ họp thứ 6, HĐND khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Nơi nhận

- TT Huyện uỷ;
- UBND huyện;
- HĐND huyện;
- Lưu.

